

UBND THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SỞ LAO ĐỘNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

Số: /BC-SLĐTBXH

Đà Nẵng, ngày tháng 11 năm 2022

BÁO CÁO

Tình hình hoạt động đối ngoại năm 2022 và kế hoạch hoạt động đối ngoại năm 2023 của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội

Ngày 04/10/2022, Sở Ngoại vụ có Công văn số 1807/SNG-HTQT-LTĐN về việc báo cáo kết quả hoạt động đối ngoại năm 2022 và dự kiến kế hoạch đối ngoại năm 2023, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội báo cáo nội dung cụ thể sau đây:

I. KẾT QUẢ CÔNG TÁC ĐỐI NGOẠI NĂM 2022

1. Công tác tổ chức đoàn ra và đón tiếp đoàn vào

a) Đoàn vào

Từ 28/7 đến ngày 30/7/2022, Đoàn công tác của Sở Lao động và Phúc lợi xã hội tỉnh Champasak, Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào làm việc với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố Đà Nẵng về công tác phát triển tay nghề lao động và tìm việc, bảo hộ lao động trong đơn vị sản xuất, công tác chính sách đối với người có công, công tác bảo hiểm xã hội. Trong buổi làm việc, Đoàn đã chào xã giao lãnh đạo UBND thành phố Đà Nẵng, thăm, làm việc và ký kết Bản ghi nhớ tại Sở Lao động - Thương binh và Xã hội. Trong chương trình làm việc tại Đà Nẵng, Đoàn còn đi tham quan và làm việc tại Trung tâm Dịch vụ việc làm, Trường Cao đẳng Nghề Đà Nẵng.

b) Đoàn ra

Từ ngày 08/9 đến ngày 10/9/2022, Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Lê Văn Minh và Phó phòng Bảo trợ xã hội và Trẻ em Nguyễn Thị Thu Hà tham dự Hội thảo tập huấn về sáng kiến thành phố thân thiện với trẻ em khu vực Đông Á và Thái Bình Dương tại Thái Lan (Kinh phí chuyên đi do Tổ chức UNICEF Việt Nam tài trợ)

2. Công tác về xuất khẩu lao động; quản lý và cấp phép cho người lao động nước ngoài

a) Về xuất khẩu lao động

Do tình hình dịch Covid-19 trên thế giới còn diễn biến phức tạp, một số quốc gia vẫn còn đóng cửa hạn chế đi lại dẫn đến công tác xuất khẩu lao động trong năm 2022 có dấu hiệu chững lại. Tuy nhiên, thành phố đã có 111 người lao động đi làm việc ở nước ngoài, chủ yếu tại thị trường Nhật Bản và Singapore. Số lao động đi làm việc tại Nhật Bản về nước là 57 người, trong đó nữ là 27 người. Bên cạnh đó, Sở đã có văn bản triển khai hướng dẫn Nghị quyết số 59/NQ-CP ngày 27/4/2022 của Chính phủ về tiếp tục thí điểm thực hiện đưa người lao động Việt Nam đi làm việc thời vụ tại Hàn Quốc; đến nay, huyện Hòa

Vang đã đưa 143 lao động sang làm việc tại Hàn Quốc với thời hạn 3 tháng. Ngoài ra, đã triển khai thông báo kỳ thi và tổ chức đăng ký dự thi tiếng Hàn theo chương trình EPS lần 2 năm 2022 trong ngành sản xuất chế tạo, nông nghiệp và ngư nghiệp; kế hoạch tuyển chọn thực tập sinh nam đi thực tập kỹ thuật tại Nhật Bản đợt 3/2022.

b) Về quản lý và cấp giấy phép cho người lao động nước ngoài

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã phối hợp với các đơn vị thực hiện chặt chẽ công tác thẩm định hồ sơ nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài, hồ sơ đề nghị hỗ trợ chuyên gia nước ngoài nhập cảnh vào Việt Nam để làm việc và hồ sơ đề nghị cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài vào làm việc trên địa bàn thành phố. Từ đầu năm 2022 đến nay, đã tiếp nhận, thẩm định và chấp thuận nhu cầu sử dụng lao động là người nước ngoài của 387 doanh nghiệp cho 723 vị trí¹. Thực hiện cấp mới giấy phép lao động cho 447 trường hợp, cấp lại giấy phép lao động cho 39 trường hợp, gia hạn 34 trường hợp, xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép lao động 27 trường hợp.

Tham mưu Ban cán sự Đảng UBND thành phố báo cáo Ban Thường vụ Thành ủy Chi thị số 09-CT/TW ngày 09/9/2021 của Ban Bí thư về thu hút, quản lý và sử dụng hiệu quả lao động nước ngoài tại Việt Nam. Đồng thời, nhằm tăng cường công tác phối hợp trong quản lý người lao động nước ngoài tại Việt Nam, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu UBND thành phố ban hành Quyết định số 2425/QĐ-UBND ngày 14/9/2022 về ban hành quy chế phối hợp quản lý người lao động nước ngoài làm việc trên địa bàn thành phố Đà Nẵng (thay thế cho Quyết định số 8752/QĐ-UBND ngày 20/12/2016); Quyết định số 1280/QĐ-UBND ngày 09/5/2022 về việc ủy quyền thực hiện một số nhiệm vụ quản lý nhà nước về lao động, trong đó phân công lại nhiệm vụ thẩm định và chấp thuận nhu cầu sử dụng lao động người nước ngoài cho Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và Ban quản lý khu công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng.

3. Công tác vận động và quản lý viện trợ phi chính phủ nước ngoài

Tên Chương trình	Tổ chức tài trợ	Quyết định phê duyệt	Mục tiêu của Chương trình
Giúp đỡ trẻ em khó khăn giai đoạn 2021-2023	AOG World Relief	Số 434/QĐ-UBND ngày 05/02/2021 của UBND TP Đà Nẵng	Nhằm cải thiện đời sống cho người dân nói chung và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn nói riêng thông qua các chương trình như: cung cấp nước sạch, vệ sinh môi trường, chăm sóc y tế và giảm nghèo. Kinh

¹ Trong đó: Nhà quản lý: 113 người; Giám đốc điều hành: 41 người; Chuyên gia: 265 người; Lao động kỹ thuật: 304 người.

			phí thực hiện năm 2022 trên 800 triệu đồng
Phòng chống các hình thức lao động trẻ em trong môi trường làm việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm, bao gồm bóc lột tình dục trẻ em trong môi trường mạng và vi phạm các điều kiện lao động tối thiểu tại Đà Nẵng giai đoạn 02/2022 – 9/2024	World Vision International Việt Nam	Số 1012/QĐ-UBND ngày 15/4/2022 của UBND TP Đà Nẵng	Góp phần xóa bỏ các hình thức lao động trẻ em trong môi trường làm việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm, bao gồm bóc lột tình dục trẻ em trong môi trường mạng và vi phạm các điều kiện lao động tối thiểu trên địa bàn các quận Hải Châu, Sơn Trà và Liên Chiểu. Kinh phí thực hiện năm 2002 gần 90 ngàn USD
Đang hoàn thiện thủ tục trình phê duyệt Dự án Thành phố thân thiện với trẻ em giai đoạn 2022-2026 Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF Việt Nam) tài trợ			

4. Về công tác ký kết

Nhằm góp phần phát triển mối quan hệ vi đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữ Đảng, Nhà nước và nhân dân hai nước Việt Nam - Lào; củng cố và phát triển mối quan hệ hợp tác tốt đẹp giữa thành phố Đà Nẵng và tỉnh Champasak; ngày 28/7/2022, Đoàn công tác của Sở Lao động và Phúc lợi xã hội tỉnh Champasak, Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào làm việc và ký kết Bản ghi nhớ hợp tác giai đoạn 2022-2026 với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố Đà Nẵng (Bản ghi nhớ). Sau khi trao đổi, nghiên cứu nhu cầu, khả năng hợp tác giữa Hai bên, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố Đà Nẵng và Sở Lao động và Phúc lợi xã hội tỉnh Champasak, Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào thống nhất ký kết Bản ghi nhớ, với các nội dung về trao đổi các đoàn đại biểu; việc phát huy kỹ năng lao động; lao động; bảo hiểm xã hội; chính sách cho người có công, tàn tật và lớn tuổi; việc cứu tế xã hội. Theo đó, sau khi được UBND thành phố phê duyệt, quyết định việc ký kết; sự hỗ trợ của Sở Ngoại vụ, việc ký kết Bản ghi nhớ giữa 02 Sở đã đảm bảo về hình thức và nội dung phù hợp với quy định.

II. KHÓ KHĂN, VƯỚNG MẮC, NGUYÊN NHÂN

Hiện tình hình dịch bệnh COVID-19 cơ bản được kiểm soát, tuy nhiên những tác động, ảnh hưởng vẫn chưa được loại bỏ hoàn toàn nên ảnh hưởng đến một số nội dung công tác đối ngoại của Sở vẫn chưa được triển khai toàn diện, đầy đủ.

III. PHƯƠNG HƯỚNG VÀ DỰ KIẾN KẾ HOẠCH CÔNG TÁC ĐỐI NGOẠI TRONG NĂM 2023

1. Tăng cường phối hợp kiểm tra và cấp giấy phép cho người lao động nước ngoài làm việc trên địa bàn thành phố.

2. Tiếp tục thực hiện triển khai các chương trình, dự án cho trẻ em do tổ chức AOGWR, tổ chức World Vision International Việt Nam tài trợ.

3. Tiếp tục hỗ trợ đón tiếp các đoàn khách, các đoàn tình nguyện viên quốc tế đến thăm, làm việc và triển khai các chương trình, dự án cho trẻ em trong năm 2023.

4. Duy trì mối quan hệ tốt đẹp với các tổ chức phối hợp triển khai thực hiện các chương trình, dự án có liên quan đến lĩnh vực ngành phụ trách, thông qua việc tham dự các sự kiện và ngày lễ quan trọng theo lời mời của các cơ quan trên. Đồng thời, nghiên cứu, đề xuất các cuộc gặp để trao đổi các vấn đề hợp tác cụ thể.

IV. ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP, KIẾN NGHỊ ĐỂ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG, HIỆU QUẢ CÔNG TÁC ĐỐI NGOẠI

Tăng cường tập huấn, bồi dưỡng kiến thức đối ngoại và hội nhập kinh tế quốc tế cho cán bộ, công chức, viên chức phụ trách thực hiện công tác đối ngoại ở các sở, ban, ngành, đơn vị.

Vậy, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Báo cáo tình hình hoạt động đối ngoại năm 2022 và kế hoạch hoạt động đối ngoại năm 2023 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội để Sở Ngoại vụ thành phố biết, tổng hợp./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, VP.

GIÁM ĐỐC

Nguyễn Đăng Hoàng

